



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ (5 ส.ค.60)	อุทกภัย -เสนอข่าว ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลจัดงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยพล.อ.ประยุทธ์ได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมรับโทรศัพท์พร้อมเหล่าศิลปินดาราร่วมรับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ เข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-006895-0 ยอดบริจาครวม 260 ล้านบาท -นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า วันที่ 4-6 ส.ค. ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยรวม 30 จังหวัด จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก บางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น ตราด รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดใกล้พื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้ว เพราะมีความเสี่ยงหากพายุฝนระลอกใหม่เข้ามา จะทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ขยายวงกว้างไปพื้นที่ใกล้เคียงได้ -จนครพนม ถนนถูกน้ำท่วมกว่า 2 กม. ชาวบ้านถูกตัดขาดจากภายนอก ไม่มีห้องน้ำห้องส้วม ไม่มีไฟฟ้าประปาใช้มานานกว่า 5 วัน อบต.นาคุณใหญ่ได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุนเรือท้องแบนให้บริการ พร้อมขอรับบริจาคเสบียงอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เนื่องจากชาวบ้านเริ่มมีอาการเจ็บป่วยจากโรคมาคับน้ำ โดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้า โรคไข้หวัด
เว็บไซต์ไทยรัฐ (5 ส.ค.60)	-เสนอข่าว คอสะพานบ้านพะไล ต.แม่จัน อ.อู่เมียง เส้นทางไปบ้านเป็งเค็ลิ่ง และหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเลตองคุ ขาดจนไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งระยะเวลาผ่านมาเกือบ 1 เดือน ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าดูแลหรือซ่อมแซม ชาวบ้านกะเหรี่ยงเลตองคุต้องตัดไม้ไผ่มาปูใช้ชั่วคราวให้จักรยานยนต์วิ่งออกมาหาซื้อข้าวของเครื่องใช้กลับไปยังหมู่บ้านได้นอกจากนี้ สาธารณสุขอู่เมียงก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถขนผู้ป่วยหนักออกมาส่งโรงพยาบาลได้
แนวหน้า มติชน คมชัดลึก (7 ส.ค.60)	-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ 5 ก.ค. - 6 ส.ค. ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในหลายพื้นที่ มีผู้เสียชีวิต 28 ราย จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี หนองคาย และพระนครศรีอยุธยา ด้านกรมชลประทานเตรียมแผนจัดการน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด ขณะที่นครพนมน้ำยังทรงตัวต้องเร่งระบาย ส่วนสกลนครน้ำเริ่มแห้ง แต่ต้องเผชิญขยะล้นเมือง
มติชน (7 ส.ค.60)	-เสนอข่าว เกิดน้ำท่วมฉับพลันที่บ้านพักเจ้าหน้าที่รพ.บึงกาฬ ระดับน้ำสูง 50 ซม. เจ้าหน้าที่ทหารและอส.ระดมกำลังช่วยขนย้ายสิ่งของ ขณะที่ชลประทานบึงกาฬติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออก ต่อมา นายพิสุทธิ์ บุญพรหมพงศ์ ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งการให้นำกระสอบทรายกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปภายในบ้านพักและรพ.บึงกาฬ
ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (5ส.ค.60)	ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วม จ.สกลนคร ที่รพ.พังโคน และรพศ.สกลนคร และได้ชื่นชมการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ได้กำชับให้ นพ.สจ. / ผอ.รพ. วางแผนจัดบริการผู้ประสบภัยให้ครอบคลุม และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงบริการลำบาก เน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทำงานร่วมกับ อสม. และหน่วยงานในท้องถิ่น และในวันที่ 4 - 6 ส.ค. นี้ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 30 จังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1.ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 2.วางแผนป้องกันน้ำท่วม เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำสำรองน้ำมัน 3.แผนการจัดบริการผู้ป่วย ขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ไว้ที่ปลอดภัยและสำรองให้เพียงพอ สำรองระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งานหากไฟดับ 4.สำรวจเส้นทางขนย้าย เตรียมจัดบริการตรวจรักษานอกรพ. กรณีน้ำท่วมรพ.หรือท่วมเส้นทางเดินทางเข้าออกลำบาก
เดลินิวส์(5 ส.ค.60)	-เสนอข่าว ที่โรงแรมริมน้ำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ (6ส.ค.60)</p>	<p>วิชาการนานาชาติ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 และกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า สธ.ได้สั่งการให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการอื่นอย่างเต็มที่ และได้จัดหน่วยฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยออกให้การช่วยเหลือและนำไปคำปรึกษาในพื้นที่ประสบภัยตลอดระยะนี้ ขอเตือนประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูการนี้ เช่น โรคฉี่หนู ที่มากับช่วงน้ำท่วม โรคไข้หวัดหรือโรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง และโรคน้ำกัดเท้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.- 5 ส.ค.2560 มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 19 แห่ง จาก 7 จังหวัด เปิดให้บริการตามปกติ 18 แห่ง อีก 1 แห่ง คือ รพ.สต. พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ย้ายไปให้บริการที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยพบผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้ามากขึ้น เดือนผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษ ควรเลี่ยงการลุยน้ำ เนื่องจากมีโอกาสเกิดแผลและมักไม่รู้ตัว ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ขอให้ประชาชนที่จะเดินลุยน้ำ สวมถุงดำหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าและสวมรองเท้าทับ ป้องกันของมีคมบาดหรือที่มแทง หากจำเป็นต้องลุยน้ำ หลังขึ้นจากน้ำให้รีบล้างทำความสะอาดและพอกสบู่แล้วเช็ดให้แห้งสนิท โดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้า หากมีบาดแผลเล็ก ขอให้ไปทำความสะอาดแผลที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกวัน และสังเกตอาการผิดปกติ หากบาดแผลอักเสบ บวมแดง มีหนอง หรือเนื้อที่ขอบแผลมีลักษณะซีด ขอให้พบแพทย์ทันที</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (5ส.ค.60) สยามรัฐ (7 ส.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำให้แม่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่องแม้อยู่ในยามวิกฤติ เพื่อให้ลูกได้ดูดนมจากเต้า พร้อมโอบกอดให้ลูกรู้สึกสบายใจมีแม่คอยปกป้องดูแล โดยแม่ควรกินอาหารให้ครบทุกมื้อ และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย กรณีที่ทารกไม่กินนมแล้ว แต่กินนมผสมหรือนมดัดแปลงสำหรับทารกอยู่ แม่ต้องระมัดระวังเรื่องการชงนมตามสัดส่วนที่ระบุบนฉลาก และให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ ล้างมือก่อนชงและควรชงด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น แล้วใช้ช้อนหรือถ้วยป้อนนมให้ลูก หลีกเลี่ยงการใช้ขวดนมและทำความสะอาดอุปกรณ์หลังลูกดื่มนม ส่วนเด็กที่ไม่สบาย เช่น มีไข้ ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นภูมิแพ้ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เดอะเนชั่น (7 ส.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนู ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 29 ก.ค. 2560 พบผู้ป่วย 1,362 ราย เสียชีวิต 29 ราย คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทั้งนี้โรคไข้ฉี่หนูอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาการคือ มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางรายมีอาการปวดหัว ตาแดง บางส่วนอาจมีอาการรุนแรง เช่น ไตวาย ปัสสาวะไม่ออก ตับวาย ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อกเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ทันที</p>
<p>มติชน คมชัดลึก (7 ส.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้เตรียมแผนฟื้นฟูช่วง 1-2 สัปดาห์หลังน้ำลด ที่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม โดยส่งทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากรพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ รพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 สมทบกับทีมเยียวยาของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งมี 7 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี และหนองบัวลำภู ไม่ต่ำกว่า 10 ทีม ประจําการในอำเภอที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว พรรณานิคม อากาศอำนวย นาแก วังยาง ในวันที่ 7-11 สิงหาคมนี้</p> <p>สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อาสาสมัคร มูลนิธิกุ๊กภัยต่างๆ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน อาจเกิดความเครียดสะสม จากความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการทำงานที่ต้องเสี่ยงภัย ทำงานภายใต้ความกดดันติดต่อกันเป็นเวลานาน การช่วยเหลือไม่เป็นไปอย่างคาดหวัง ทำให้อาจมีอาการหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุ ร้องไห้บ่อยขึ้น หรือฝันถึงเหตุการณ์ร้ายๆ ซึ่งอาการจะค่อยๆ หายไปเองใน 2-4 สัปดาห์ แต่ถ้าอาการเหล่านี้รบกวนการทำงานหรือสร้างความเครียดมาก โทรปรึกษาสายด่วน 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (5ส.ค.60) เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ทีมจิตแพทย์ ศูนย์สุขภาพจิต และทีมเครือข่ายจากรพ.ต่าง ๆ รวมทั้งอสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เร่งให้การดูแลปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยควบคู่การดูแลสุขภาพกาย เพื่อคลายความกังวล</p> <p>ด้าน นพ.อาทิตย์ เล่าสู่อังกูร ผอ.รพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์ แนะนำวิธีคลายความเครียด มองวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเอง ด้วยการใช้หลักคิด "ผ-อ-ก" คือ ผ = ผ่านไป อ = โอกาส และ ก = เก่งขึ้น</p> <p>ขณะที่นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ย้ำว่า ไม่ควรซ้อยาคลายเครียดมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้มีโอกาสดิตตา ทั้งนี้ ควรปรึกษาแพทย์ หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ กล่าวว่า หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว ดังนั้นจะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(6ส.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์ (5 ส.ค.60)</p>	<p>ระดมจิตแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 8 ลงพื้นที่เข้าไปให้การดูแลประชาชนในวันที่ 7-10 ส.ค.นี้ เบื้องต้นแบ่งการดูแลออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1.ผู้ป่วยจิตเวชเดิม 2.กลุ่มที่สูญเสียทรัพย์สินและมีญาติพี่น้องเสียชีวิต 3.กลุ่มผู้ช่วยเหลือผู้อื่นจิตอาสา บุคลากรสาธารณสุข จะดูแลคัดกรองเหมือนกับกลุ่มที่ 2 ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ส่วนกลุ่มที่ 4 คือคนที่ติดตามข่าวสารตลอด อาจจะเครียดไม่รู้ตัว ต้องให้ความรู้เรื่องการเลือกรับข่าวสารที่ช่วยให้คลายกังวลได้</p> <p>-เสนอบทความ เทคนิค "ออกกำลังใจ" ในภาวะภัยพิบัติ..น้ำท่วม น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศูนย์พักพิงโรงยิมศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.สกลนคร ให้ข้อมูลจากการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยน้ำท่วม พบผู้ประสบภัยมีภาวะเครียดรุนแรงประมาณ 2-4% ขณะที่ส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวได้ แต่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมืออาการทางจิตใจของผู้ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากน้ำลด เช่น โรค PTSD อาการเครียดวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และภาวะติดสุราและสารเสพติด</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ทอล์คออฟ เดอะทาวน์(6ส.ค.60)</p>	<p>ระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอบทความ ถ้ระบบสาธารณสุขล่มเท่ากับเสียดังยุค 2560 (1) โดยศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่า ระบบสาธารณสุขของอังกฤษ รัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบุคลากรสาธารณสุขหากมีปัญหาถูกฟ้อง แต่ในประเทศไทย บุคลากรสาธารณสุขถูกรัฐทอดทิ้ง ปล่อยให้ถูกฟ้อง ถูกจำคุก ในสภาวะที่มีภาระงานหนักและต้องเผชิญการตัดสินใจแบบผิดถูกโดยใช้มาตรฐานสูงสุด และยังมีองค์กรที่มีงบปีละ 100,000 ล้านบาท ให้กลุ่มแอบแฝงนำไปใช้จำนวนมาก</p> <p>ถึงเวลาต้องให้คนไทยทุกคนได้รับรู้สภาพที่แท้จริงของเงินที่ประเทศมี อัตราการรักษาต่อคนป่วย และพวกที่อ้างทำเพื่อประชาชน แต่ที่จริงเป็นกลุ่มจัดตั้งในรูปส่งเสริมสุขภาพ บริหารเงินที่มีจำกัดหมดไป กำหนดกฎเกณฑ์การรักษาที่อ้างว่าลอกตามฝรั่ง อ้างมีผู้เชี่ยวชาญมาออกกฎ ส่วนการซื้อขาย ก็ไม่ให้นักวิชาการที่รู้ดีที่สุดจัดการ ทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศจะล่มสลาย แต่ไม่ยอมรับความจริง กลับปลุกระดมมวลชนและบิดเบือนข้อเท็จจริง</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ สยามกีฬา (6ส.ค.60)</p> <p>มติชนออนไลน์ (6ส.ค.60)</p> <p>คมชัดลึก (7 ส.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และนพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมคณะ ตรวจสอบความคืบหน้าคดีการกระทำผิดและประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีศิลปินนักร้องนักแสดงที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 6 ราย ได้แก่ คริส หอวัง, อ้อฟ ปองศักดิ์, นายดาวิด โตรีโก้ นายโอสิทธิ์ ชุ่มมงคล, ตีเจเพชรจำ และนิวเคลียร์ ھرรษา ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ จึงส่งตัวผู้ต้องหาไปเปรียบเทียบปรับคนละ 50,000 บาท</p> <p>ส่วนดารานักร้องที่ออกหมายเรียกแล้วและนัดจะมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ มี ฌอห์น จินดาโชติ, นายพิชญ์ กาไชย, นายรัชชานนท์ สุระกอบ, มุกกี้, หว่าหว่า, แทค ภรัณยู, ไฮโซจินนี่, น.ส.วรรจุฐา อิมราพร, น.ส.ดาราริณี เทียรวิจันธรรม, วิเจจำ, วุ่นเส้น, หญิงแยม, โดม ปกรณ์, ป้อง ณวัฒน์ และนายदनัยณัฏฐ์ ตรีวิชรา นอกจากนี้ ยังมี 4 ศิลปินวงบวมบวม แคม ที่กำลังอยู่ระหว่างการเรียกมาให้ปากคำ</p> <p>ด้าน นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า กรณีที่มีกระแสต่อต้านว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้น ยืนยันว่า ได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วว่า การดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสตช. ตามคำสั่ง คสช. ตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.นครปฐม พบมีการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังเพื่อเรียกลูกค้า ซึ่งมีการจัดกิจกรรมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งอยู่ด้วย ถือว่าผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 (3) การลดราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และ (5) โดยแจก แอม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นเพื่อจูงใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยตัวแทนจากสถานประกอบการยื่นรับทราบข้อกล่าวหา และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับ ซึ่งโทษคือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังพบว่า ผู้ประกอบการมีการศึกษา พ.ร.บ.ฯ อย่างจริงจัง แสดงว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกิดการยอมรับมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว กรณีสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มดาราคณมีชื่อเสียงและเน็ตไอดอล ที่โพสต์ภาพในสื่อโซเชียลลักษณะแอบแฝงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งหมด 24 คน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) กล่าวว่า สภ.เมืองนนทบุรีได้ออกหมายเรียกมาพบแล้ว 9 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (7 ก.ค.60)</p>	<p>ทั้งหมดให้การรับสารภาพ จึงเปรียบเทียบปรับคนละ 5 หมื่นบาท ที่เหลืออีก 15 คนออกหมายเรียกแล้ว จะทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 6-20 ส.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.วชิรณัฐณ์ คำแพง สารวัตร (สอบสวน) กล่าวว่า วันนี้มีนายความของโตม ปกรณ์ ลัม และแทค ภรัณยู ติดต่อขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา โดยขั้นตอนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ต้องสอบปากคำผู้ต้องหาและพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ้ารับสารภาพพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับ และทำหนังสือส่งตัวไปที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อปรับตามกฎหมาย</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดลินิวส์ (7 ส.ค.60)</p>	<p>ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กำชับทุกพื้นที่เข้มงวดสถานบริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ภายหลังจากได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ว่ายังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมายในหลายพื้นที่ เช่น ร้านเหล้าข้าง ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ที่ถูกปิด 30 วันพร้อมดำเนินคดีหลายข้อหา พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่</p>
<p>มติชนออนไลน์ (5 ส.ค.60)</p>	<p>สธ.รับมอบเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. รับมอบเครื่องมือแพทย์สนับสนุนโครงการต่างๆ มูลค่ากว่า 52 ล้านบาท จากคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี รองประธานมูลนิธิสิริวัฒนภักดี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้ถือศตวรรษเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประชาชน ตาม “โครงการผ่าตัดตัดสัญญาณผู้ป่วยระบบสมองและไขสันหลังและโครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” ได้แก่ คุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี นพ.ศัลยเวทย์ เลขาภค. นพ.สุรัชย์ เคารพธรรม รศ.พญ.คุณวรรณมา สมบูรณ์วิบูลย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พยาบาลหอผ่าตัดศัลยกรรมประสาท และพยาบาลไอซียู ศัลยกรรมประสาท รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยโครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือนม.ค.2551 สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยระบบสมองและไขสันหลัง รวม 172 ราย นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้สนับสนุนการจัดประชุม NCD Forum ประจำปี 2559-2560 ปีละ 1 ล้านบาท และบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ให้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ปัตตานี รพ.พระพุทธชินราช รพ.สามพราน จ.นครปฐม รพ.มหาสารคามนครศรีธรรมราช และ รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รวมยอดที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนกว่า 50,768,694 บาท</p>
<p>ไทยรัฐ สปริงนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ (5 ส.ค.60)</p>	<p>ศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดอาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 รพ.สต.บ้านวังดั่ง จ.กาญจนบุรี โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เฝ้ารับเสด็จฯ และกล่าวว่า อาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ได้รับงบประมาณจากการระดมทุนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างและปรับปรุงรพ.สต.วังดั่ง และก่อสร้างอาคารสำหรับการรักษาพยาบาลพระสงฆ์และสามเณร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยก่อสร้างภูมิพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่ต้องพักค้างคืน 15 หลัง รวมถึงปรับปรุงอาคารและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้รพ.สต.วังดั่งมีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบให้บริการพระภิกษุ สงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยใช้หลักสูตรวิธีพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักทางเลือกวิถีพุทธ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ (6ส.ค.60)</p>	<p>โรคไตเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ. โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ปาฐกถาในการประชุมประจำปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายใต้วัยข้อการจัดการโรคไตเรื้อรัง นำสู่การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ว่า คนไทยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน สธ. มีแนวทางบูรณาการจัดการระบบป้องกันดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคไตเรื้อรังในประเทศ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ ชะลอไตเสื่อม และผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลที่เหมาะสม ได้จัดแผนพัฒนาปี 2560-2564 ขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมให้ครอบคลุม ยกกระดับให้มากยิ่งขึ้น จัดตั้ง Organ donor center ในทุกพรท.ทั่วประเทศ พัฒนาคณะกรรมาธิการ สหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม ผลิตแพทย์อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ โรคไตครบทุกจังหวัด มีการพัฒนาระบบการรายงาน KPI โรคไตผ่านระบบ HDC ให้สมบูรณ์ บูรณาการใช้งบประมาณระหว่างสำนักงานปลัด กรมวิชาการกับกองทุน และบูรณาการแนวทางการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทุน เพื่อลดการเกิดโรคไตเรื้อรัง ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น</p>
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p>	<p>จับร้านเจาะลักยิ้ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ร่วมกับ บก.ปคบ. และ อย.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานครออนไลน์ สวพ.91 Thai PBS (5 ส.ค.60)</p>	<p>เข้าตรวจสอบร้านแจ๊ค ดอร์สัน (Jack Dorson) ซึ่งรับเจาะร่างกาย ตั้งอยู่ในตลาดนัดเจเจ กรีน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. พบนายธนธัช กาลมหา อายุ 49 ปี เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้ให้บริการเจาะลึ้กยัม เจาะ ขยาย กรีดหู ผ่านเนื้อนูน และขยายขา ถือว่าเป็นการกระทำต่อมนุษย์ และเป็นการเสริมสวย ตามนิยามในมาตรา 4 พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากแพทยสภาเท่านั้น หากผู้กระทำไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ปากเบี้ยว ใบหน้าผิดรูป และอาจเกิดการติดเชื้อที่บาดแผล จนแผลเน่า หรือติดเชื้อติดต่อกันจากเข็มที่ใช้เจาะได้ เบื้องต้นได้แจ้ง 2 ข้อหา ได้แก่ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมฯ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อหาจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (5ส.ค.60)</p>	<p>งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่14 ว่า สื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของคนในสังคม เนื่องจากการไม่มีตัวตนในโลกออนไลน์ทำให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นำไปสู่ความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ การป้องกันคือ การรู้เท่าทันสื่อ มีสติในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตรวจสอบที่มาของข้อมูล ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไมเกิดประโยชน์ ความรุนแรงบนโลกออนไลน์มีทั้ง Hate Speech คือการสร้างความแตกต่างที่มีผลต่อยอดไปสู่ความรุนแรง เช่น เรื่องเพศภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง และ Blame Speech คือการสร้าง ความรุนแรงในเรื่องส่วนตัว ดังนั้น ต้องสร้างพลเมืองสื่อดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่ประกอบด้วย การไม่ขยายความรุนแรงจาก Hate Speech โดย ใช้หลัก 2 ไม่ 1 เตือน ได้แก่ ไม่สื่อสารทางลบ ไม่ส่งต่อ และเตือนด้วยถ้อยคำที่สุภาพ รวมทั้งให้ข้อมูลที่นำรับฟัง ส่วน Blame Speech ให้ใช้หลักเดินหน้า 3 What ได้แก่ What, So What, What Next หมายถึง อย่าหยุดอยู่แค่ What แต่ควรก้าวไปสู่ So What คือเข้าใจถึงสาเหตุ และ What Next คือหาแนวทางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคม</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (6ส.ค.60)</p>	<p>โรคอัลไซเมอร์ -เสนอบทความ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า มีการศึกษาพบว่า สมอคนเราจะรักษาศักยภาพได้ถึงอายุ 70 ปี หลังจากนั้นสมองจะเริ่มทำงานลดลง แต่สามารถรักษาศักยภาพและลดความเสี่ยงได้ ด้วยการทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมอง ปัจจุบันมีหนังสือภาพระบายสีสำหรับผู้ใหญ่จำหน่ายเป็นจำนวนมาก เพราะการระบายสีมีช่วยให้ผ่อนคลาย หายเครียด ที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นสมอง เยียวยาผู้ป่วยระยะพักฟื้น และป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรู้ท้องถิ่น ทั่วประเทศ (7 ส.ค.60)</p>	<p>ไมเกรน -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำผู้ป่วยโรคไมเกรนควรหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นอาการปวดศีรษะ ได้แก่ การอดนอน การทำงานหนักเกินไป การอดอาหารหรือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และที่สำคัญอย่าเล่นกีฬาที่หักโหมเกินไป และควรฝึกผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน การเรียน หากมีอาการปวด ใช้ น้ำแข็งประคบที่ศีรษะเพื่อบรรเทาอาการ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หรือนวดด้วยกลิ่นหอมจะช่วยให้ผ่อนคลายจากการปวดไมเกรนได้</p>
<p>สยามรัฐ (6ส.ค.60)</p>	<p>วันโรค -เสนอสรุป สธ.จัดทำโครงการ "สืบสานพระเมตตาเร่งรัดค้นหาและรักษาวันโรค" เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยจะเร่งค้นหาผู้ป่วยวันโรคและวันโรคดื้อยาใน 6 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ศึกษาการดำเนินงาน "การป้องกัน ควบคุมวันโรค" ที่รพ.มะเร็งรักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีความโดดเด่นในการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุม</p>
<p>เดลินิวส์ (6ส.ค.60)</p>	<p>นมแม่ -เสนอข่าว วันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์นมแม่โลก ในปีนี้ กรมอนามัย ร่วมกับองค์กร Alive and Thrive องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย สสส. และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีหน่วยงานที่ประสานการจัดงาน คือ องค์กรเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง สร้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สังคมนมแม่ “ให้ยั่งยืน” เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดความยั่งยืนในสังคมไทย ตามทิศทางของกลยุทธ์การสื่อสารสู่สังคม “นมแม่ 1-6-2” ในวันที่เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ “นมแม่1-6-2” คือ การเริ่มต้นให้ลูกดูดนมแม่ ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และให้แม่และลูกได้อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่นั้น, การให้นมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น และการให้นมแม่ต่อเนื่องพร้อมให้อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (7 ส.ค. 60)</p>	<p>กัณฑ์กัญชวลาย</p> <p>-เสนอสรุป ทีมนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ส่งต่อกับดักไซยุง ลีโอแทรป (Leo-Trap) ให้เอกชนนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนส.ค. 2559 สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1.5 ล้านบาท ในเวลาเพียง 1 เดือน สำหรับสารล่อยุงจากหอยลายที่เคลือบในกัณฑ์นั้น มีอายุการใช้งาน 3 เดือน จากนั้นกลิ่นจะค่อยๆ เจือจาง จึงพัฒนาเพิ่มในลักษณะของแผ่นแปะที่มีสารล่อยุง เป็นอุปกรณ์ฟีลให้ผู้ใช้สามารถซื้อไปแปะเพิ่มประสิทธิภาพในการล่อยุงทุก 3 เดือน คาดว่า จะพัฒนาเสร็จพร้อมส่งต่อให้เอกชนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้</p>
<p>คมชัดลึก(5 ส.ค.60)</p>	<p>ข้อมูลสุขภาพยุคดิจิทัล</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการด้านสุขภาพ สช. กล่าวว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพมีความสำคัญและได้รับความคุ้มครองสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดว่าเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยทำให้เกิดความเสียหายไม่ได้ เว้นแต่เป็นไปตามประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ให้ต้องเปิดเผย ซึ่งที่ผ่านมา สช.มีแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพหรือเวชระเบียน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์(5 ส.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. และอดีตประธานคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว เชื่อว่าสถานการณ์การสูบบุหรี่จะลดลง โดยผ่านไป 6 เดือน - 1 ปี ถึงจะเห็นผล เพราะสาระสำคัญของกฎหมายต้องการควบคุมการขายบุหรี่ เพื่อป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงผลกระทบต่อที่่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย จากนั้นเป็นหน้าที่ของสช.และสสส. ช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ถึงข้อดี ข้อเสีย รวมถึงบทลงโทษต่าง ๆ ให้ผู้ชาย ผู้ซื้อ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อกฎหมายบังคับใช้ประยะหนึ่ง ต้องมาทบทวนว่าสถานการณ์การสูบบุหรี่เป็นอย่างไร เพื่อที่จะหาวิธีการว่าจะทำให้การลดสูบบุหรี่ลดลงให้ได้มากที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์ (7 ส.ค. 60)</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. กล่าวถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในกทม. ว่า จากข้อมูลพบว่า พระในกทม.มีภาวะอ้วนมากที่สุดในประเทศ กทม. จึงวางแผนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคอ้วน ที่ผ่านมามีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพของพระสงฆ์ในวัดต่างๆ แนะนำการรับประทานอาหาร และการบริหารร่างกายอย่างเหมาะสม และจากนี้ จะให้ศูนย์สาธารณสุขกทม.และอสม. ให้ความรู้ประชาชนในการถวายอาหารที่เหมาะสมถูกหลักโภชนาการ และขอความร่วมมือร้านที่จำหน่ายอาหารใส่บาตรให้ขายอาหารที่มีคุณภาพ โดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารให้ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ทั้งนี้ หากวัดใดต้องการให้มีการตรวจสุขภาพพระ สามารถประสานมายัง กทม. เพื่อส่งแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าดูแลตรวจสุขภาพได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (5ส.ค.60)</p>	<p>ใช้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) แจ้งเตือนกรณีข่าวการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ฮ่องกง ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ซึ่งสช.ชี้แจงว่า เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พบการระบาดในช่วงฤดูฝน เชื้อที่พบไม่ใช่เชื้อชนิดใหม่ และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามปกติ วิธีป้องกัน ให้ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี คือ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทเป็นเวลานาน สวมเสื้อผ้าหนา ๆ ให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินร้อน ช้อนกลาง ต้มร้อนอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว กอร.รส.ได้เตรียมหน่วยแพทย์ประจำจุด 7</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แห่ง และชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาราบถวายบังคมพระบรมศพฯ หากเจ็บป่วยสามารถใช้บริการได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
โพสท์ทูเดย์ (7 ส.ค. 60)	ไขหวัดใหญ่ H1N1 -เสนอข่าว นพ.สุระ คุณคงคาพันธ์ ผอ.รพ.แม่สาย กล่าวว่า จากที่มีการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ เอช 1 เอ็น 1 ในประเทศเมียนมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย ในพื้นที่ อ.แม่สาย ยังไม่มีรายงานผู้ที่ติดเชื้อไขหวัดใหญ่ดังกล่าว และไม่มีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับการรักษารักษาโรคไขหวัดใหญ่ มีเพียงโรคไขเลือดออกเท่านั้น ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย มารับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงไม่มีผู้ที่ป่วย ด้านเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย เปิดเผยว่า ด้านชายแดนแม่สายมีการเฝ้าระวังเป็นประจำอยู่แล้ว หากตรวจพบผู้ป่วยไขหวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1 จะต้องแจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วทันที และดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน
แนวหน้า(5 ส.ค.60)	โรคมือ เท้า ปาก -เสนอข่าว สคร.3 นครสวรรค์ เผยสถิติผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่เดือนม.ค. 2560-ปัจจุบัน มี 215 ราย มากที่สุด อ.มโนรมย์ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันโรค ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่พาเด็กไปที่มีคนแออัด เมื่อพบเด็กป่วยต้องรีบแยกจากกลุ่มและไปพบแพทย์ทันที
ข่าวสด(5 ส.ค.60)	เตือนระวังเห็ดพิษ -เสนอข่าว นพ.ชจร วินัยพานิช นพ.สจ.พะเยา เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดป่า เป็นกลุ่มคนในครอบครัวเดียวกันที่ ต.บ้านด้า โดยเก็บเห็ดสีคล้ำคล้ายเห็ดโคนจากสวนยางมาต้มใส่เกลือและตะไคร้ หลังกินไป 1 ชม. อาเจียนมากกว่า 10 ครั้ง แต่ไม่มีถ่ายเหลว โดยผู้กินเห็ดพิษจะมีอาการอาเจียน วิงเวียน ปวดท้องหรือท้องเสีย อาจทำให้เสียชีวิตได้ ต้องปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออก และดูดพิษโดยใช้น้ำอุ่นผสมผงถ่าน Activated charcoal 2 แก้ว และรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างเห็ดที่เหลือ ห้ามล้างท้องแบบสวนทวารหนัก
กรมประชาสัมพันธ์ (5 ส.ค.60)	สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.สุรเชษฐ์ อุไรทอง รอง ผอ.สคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ภายใต้ธีมงาน “ระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ มีนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ รวม 1,200 คน ที่มีบทบาทในงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคในระดับประเทศ มานำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานควบคุมและป้องกันโรค เช่น Ebola, Zika, โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, HIV/AIDS และโรคจากการประกอบอาชีพ เป็นเวทีเชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ และเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงบทบาทประเทศผู้นำในงานการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา
http://dodeden.com (7 ส.ค. 60) เพจ Drema-addict (7 ส.ค. 60)	รพ.สวนปรุง สร้างทัศนคติใหม่ รพ.จิตเวช -เสนอสรุปว่า นพ.ธรรณิทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ เป็นแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคซึมเศร้าในไทยอย่างมาก โดย เห็นว่าอุปสรรคที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการ คือ การขาดความตระหนัก ไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าเป็นความเจ็บป่วย ตลอดจนอคติจากสังคม มองเป็นการเรียกร้องความสนใจ ขี้เกียจอ่อนแอ ซึ่งการรักษาที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน มีทั้งการรักษาด้วยยาต้านเศร้า การรักษาด้วยจิตบำบัด และการรักษาด้วยไฟฟ้า ตามระดับความรุนแรงของอาการโรคที่วินิจฉัย ทั้งนี้ ขอย้ำว่า โรคซึมเศร้ารักษาหายได้ ในปี 2561 ได้มีนโยบายปรับปรุงสถานที่รพ.สวนปรุงให้ดูร่มรื่น มีต้นไม้ปลูกทั่วพื้นที่ ทำให้ดูเหมือนบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายอาการทางจิตเวช เป็นการสร้างทัศนคติใหม่ ลบคำว่า “หลังคาแดง” ที่เป็นชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยทางจิต -โพสท์ข้อความชื่นชมการปรับปรุงทัศนคติของ นพ.ธรรณิทร์ ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะส่วนหนึ่งที่คนไม่กล้าไปรพ.จิตเวชเพราะกลัวคนหาว่าบ้า ถ้าเปลี่ยนทัศนคตินี้ได้ จะทำให้คนกล้าไปรพ.จิตเวชมากขึ้น
สยามรัฐ (7 ส.ค. 60)	ความเชื่อผิดเรื่องอาหาร -เสนอบทความ ภก.อดุลย์ ลากะแนน หัวหน้างานเภสัชสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ให้ข้อมูลกรณีที่มีข่าวในโซเซียลเตือนเรื่องอาหาร 3 คู่ ที่กินบ่อยๆ ไม่ดีต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 1.อาหารเพื่อสุขภาพ น้ำปลาลพริก 2.ผัดต้นอ่อนทานตะวันเต้าหู้ น้ำอัดลม 3.น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ น้ำแข็งदान ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งคนเขียนมีวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อสุขภาพ อาจทำเพื่อเรียกยอดวิว ยอดไลค์ ยอดแชร์ เท่านั้น จึงควรเลือกเสพข่าวและเช็กข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์(6ส.ค.60)</p>	<p>ส่งต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด</p> <p>เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง</p> <p>-เสนอข่าว นายสุริยา คำคนชื่อ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม คิดค้นเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง ซึ่งมีต้นทุนไม่เกิน 1,000 บาท แต่หากซื้อจากต่างประเทศ ราคาเครื่องละ 30,000 บาท ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในงานมหกรรมวิชาการสจ.นครพนม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ เครื่องอูต (รม) ควันต้านยุง โดยขณะนี้แต่ละหมู่บ้านใน ต.ท่าลาด จะมีเครื่องอูต (รม) ควันต้านยุง ประมาณหมู่บ้านละ 6 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 48 เครื่อง เมื่อรวมกับเครื่องใหญ่ของ อบต. ทำให้งานควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกครัวเรือนใน ต.ท่าลาด ทำให้ลดงบประมาณ</p>
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (6ส.ค.60)</p>	<p>โรคคอติบ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ระบุว่า กำลังทำการคัดกรองผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับคนงานก่อสร้างชาวบังกลาเทศรายหนึ่งซึ่งเสียชีวิต จากโรคคอติบ คาดว่า ผู้ป่วยวัย 21 ปีที่เสียชีวิตติดเชื้อโรคนี้นในสิงคโปร์ โดยไม่พบประวัติการเดินทางออกนอกสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมา และพบว่าเป็นผู้ป่วยคนแรกที่ติดเชื้อนั้นนับตั้งแต่ปี2535</p>
<p>ข่าวสด (7 ส.ค. 60)</p>	<p>โรคติดต่อร้ายแรง</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกระบุว่า ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 10 โรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดในโลก โดยอันดับแรก "ไวรัสมาบุง" เป็นเชื้อเสี่ยงต้องควบคุมความสูงระดับ 4 มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 90 รองลงมาเป็น "ไวรัสอีโบล่า" อัตราเสียชีวิตร้อยละ 50 อันดับ 3 "ไวรัสฮานตา" อัตราเสียชีวิตร้อยละ 36 รองลงมาคือ ไข้หวัดนก ไวรัสลาสา และ ไข้เลือดออก มีผู้ติดเชื้อราว 50-100 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตปีละกว่า 25,000 คน และมีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 2-5 แต่อาจสูงถึงร้อยละ 50</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch